

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP HỘI KHUYẾN HỌC TRONG CÁC
TRƯỜNG HỌC VÀ BAN KHUYẾN HỌC TRONG CÁC CƠ QUAN,
DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA**

Thực hiện Chỉ thị 11 ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, để phát huy các kết quả đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại, Tỉnh ủy đã đề ra nhiệm vụ tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Khuyến học các cấp.

Căn cứ Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” (Gọi tắt là Đề án 281)

Thực hiện sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong kế hoạch số 2092/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2014 và Quyết định 1159/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 2092/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 281 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Để tiếp tục việc triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án 281 của Chính phủ và Quyết định 2092 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng thành công các mô hình: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa, đề nghị lãnh đạo các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh (chưa thành lập Hội, Ban Khuyến học) chỉ đạo thực hiện:

1. Thành lập Hội Khuyến học ở các Trường học :

Lãnh đạo nhà trường tiến hành thành lập Hội Khuyến học trong Trường bao gồm công việc:

- Thành lập Ban vận động thành lập Hội Khuyến học của trường.
- Tiến hành thành lập Chi hội Khuyến học trong các lớp học và vận động phụ huynh trong lớp tham gia hội viên Khuyến học của Chi hội lớp đó.
- Thành lập Chi hội Khuyến học khối các khoa, phòng, tổ bộ môn của trường, vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức trong trường tham gia hội viên

khuyến học. Ban chấp hành Chi hội có từ 3 đến 5 người, gồm Chi Hội trưởng, chi hội phó và các ủy viên (Chi hội lập danh sách BCH gửi Hội Khuyến học nhà trường, không tổ chức đại hội)

-Dự kiến nhân sự Ban chấp hành Hội khuyến học của Trường và Ban kiểm tra, dự thảo Quy chế, phương hướng, nhiệm vụ công tác khuyến học của nhà trường trong nhiệm kỳ 5 năm.

- Lập Tờ trình gửi Hội Khuyến học cùng cấp để có Quyết định thành lập và công nhận BCH lâm thời Hội Khuyến học nhà trường.

- Sau khi có Quyết định thành lập và công nhận BCH lâm thời của Hội Khuyến học nhà trường, Hội Khuyến học nhà trường tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ nhất để có Nghị quyết hoạt động và Danh sách BCH chính thức...

-Sau khi tổ chức Đại hội, BCH Hội Khuyến học các trường thuộc quản lý của Hội Khuyến học : Báo cáo kết quả Đại hội, tờ trình đề nghị công nhận BCH và các chức danh Chủ tịch, Phó CT Hội, Ban kiểm tra, Quy chế, phương hướng, nhiệm vụ công tác khuyến học của nhà trường về Hội Khuyến học để Hội Khuyến học ra Quyết định công nhận BCH chính thức...

2. Thành lập Ban khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang:

-Lãnh đạo đơn vị tiến hành thành lập Ban Khuyến học, Ban Khuyến học có từ 3 đến 7 người, bao gồm: Trưởng ban, Phó ban và các ủy viên.

-Ban Khuyến học dự thảo nội dung hoạt động khuyến học của đơn vị.

-Giới thiệu Ban Khuyến học và nội dung hoạt động khuyến học trong toàn thể đơn vị.

-Sau khi thành lập Ban Khuyến học, các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang báo cáo danh sách Ban Khuyến học, số lượng hội viên và nội dung hoạt động về Hội Khuyến học cùng cấp để Hội Khuyến học cùng cấp hướng dẫn và theo dõi hoạt động.

Các Hội Khuyến học trường học, Ban Khuyến học các cơ quan, đơn vị LLVT thuộc Hội Khuyến học tỉnh quản lý gửi về địa chỉ: Số 1A Phan Bội Châu, Nha Trang.

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA